



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล.เปิด รพ.แพทย์แผนไทยประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.เตรียมเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งแรกของจังหวัดเชียงรายประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยเป็นศูนย์การแพทย์ที่ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ที่ให้บริการในการตรวจรักษา ทั้งโรคทั่วไป อาการปวดที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ ความผิดปกติที่เกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับ รวมทั้งอัมพฤกษ์ อัมพาตจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่มุ่งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพในเวลาเดียวกัน

อธิการบดี มฟล. กล่าวด้วยว่า ศูนย์การแพทย์ฯ ดังกล่าวนอกจากจะเป็นสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย ในการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จในปลายปีงบประมาณ 2551 โดยจะเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง เป็นโรงพยาบาลทันสมัย ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริการประชาชน และการวิจัยด้านการแพทย์

นายแพทย์สำเร็จ กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2550 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากจะเปิดสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาการบริการสุขภาพแล้ว จะเปิดหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัดอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในปีแรกจะรับนักศึกษาจำนวน 60 คน เนื่องจากสาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ มฟล.

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค นอกเหนือจากการรักษา และการฟื้นฟูสภาพในการดูแลประชาชนในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น.

เด็กภาคเหนือสนใจสมัครเรียน มฟล.เกินเป้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงแผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 ว่า มฟล.กำหนดการรับนักศึกษา 3 แนวทางใน 8 สำนักวิชา 21 สาขาวิชาคือ การรับนักเรียนระบบโควตา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือการรับตรงจากนักเรียนทั่วประเทศ และการรับผ่านระบบกลาง การคัดเลือกนักศึกษา(แอดมิชชัน) ซึ่งการรับระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจำนวนรับทั้งสิ้น 500 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนถึง 1,540 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาสอบสัมภาษณ์ 1,310 คน แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 745 คน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีคุณภาพดีค่อนข้างมากโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมเกิน 3.00

สำหรับการรับตรงจากนักเรียนทั่วประเทศ ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 29 กันยายนนี้ โดยกำหนดจำนวนรับไม่เกิน 1,000 คน กำหนดการสอบคัดเลือกวันที่ 7-8 ตุลาคม และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-5391-6103-6 <http://www.mfu.ac.th> อย่างไรก็ตาม มฟล.ได้จัดบริการรถรับส่งระหว่างสนามบินเชียงรายและสถานีขนส่งเชียงรายถึงมฟล. ในวันสอบรวมทั้งจัดบริการที่พักให้กับนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ส่วนพัฒนานักศึกษาโทร. 0-5391-7059

ส่วนการรับนักศึกษาผ่านระบบแอดมิชชันจะรับอีกประมาณ 1,000 คน อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในแต่ละปีมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มฟล.จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก มฟล.จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีหลายสาขาวิชาเป็นที่นิยม เช่น การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การจัดการท่องเที่ยว ภาษาจีนธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเกษตร และนิติศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยอมรับว่านักเรียนที่สมัครเข้ามาจำนวนไม่น้อยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี ดังนั้นจึงอยากให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเข้าศึกษา

อธิการบดี มฟล. กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ มฟล.ได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 4 รุ่น จำนวนประมาณ 1,000 กว่าคน และมีอัตราการทำงานเกือบ 100% อีกทั้งบัณฑิต มฟล.มีการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีจนได้รับคำชื่นชมจากตลาดแรงงาน รวมทั้งมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย หนักเอาเบาสู มีความตั้งใจตั้งใจทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่าบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ทำให้ มฟล.ได้รับความนิยมมากขึ้น.